



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรีและปริญญาโท) นักวิชาการสาธารณสุข เศรษฐกร (ปริญญาตรีและปริญญาโท) นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการแพทย์ โดยกำหนดการจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยกเว้น ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการแพทย์ นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคโดยงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ประกอบกับได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน จึงขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ <http://moph.thaijobjob.com/> ยกเว้น ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข